

THÔNG BÁO

Kết luận của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tại Hội nghị đánh giá hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp Trà Đa năm 2017

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã chủ trì Hội nghị đánh giá hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp Trà Đa. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp Trà Đa năm 2017 và ý kiến tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế kết luận:

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự phối hợp tích cực của các ngành, chính quyền địa phương nên hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp Trà Đa có bước phát triển mới, tích cực và hiệu quả hơn. Ban Quản lý Khu kinh tế đã thực hiện rà soát, bổ sung Quy trình đầu tư; kiện toàn Tổ tư vấn hỗ trợ các thủ tục cho nhà đầu tư từ khâu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đầu tư đến thủ tục thành lập doanh nghiệp, thuê đất, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường... Xây dựng và vận hành quy trình ISO một cách có hệ thống, khoa học nên thời gian thụ lý, giải quyết được rút ngắn so với quy định của pháp luật và kịp thời kiểm soát, khắc phục những khâu chậm trễ, yếu kém. Do vậy, từ đầu năm tới nay đã thu hút 05 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 502,9 tỷ đồng. Khu công nghiệp Trà Đa hiện có 43 nhà đầu tư, đầu tư 48 dự án với tổng vốn đăng ký 1.853 tỷ, tổng vốn đầu tư đã thực hiện 1.210,8 tỷ đồng, đạt 65,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong đầu tư, sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu thuần, doanh thu công nghiệp, nộp ngân sách đều tăng cao và rất cao so với cùng kỳ năm 2016.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Có lúc, có nơi còn chậm trễ trong việc giám sát, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư và chưa áp dụng các chế tài xử lý các trường hợp không triển khai dự án. Chưa kịp thời cung cấp các thông tin liên quan về quy hoạch, xây dựng, đất đai, lao động và các nguồn lực khác trên Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận của các nhà đầu tư.



Một số nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án chưa đúng quy định, chuyên nhượng dự án đầu tư không đảm bảo thủ tục ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Một vài trường hợp chưa chấp hành tốt công tác quản lý môi trường, chưa đảm bảo tiêu chí “xanh – sạch – đẹp”. Quan tâm chưa đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ cho người lao động. Cá biệt vẫn còn có nhà đầu tư chưa thật sự phối hợp, đồng hành, chia sẻ với Ban Quản lý Khu kinh tế.

Để tiếp tục thực hiện phương châm Đoàn kết - Sáng tạo - Đồng hành - Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong thời gian đến phải tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu:

1- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, coi đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp; lấy doanh nghiệp làm đối tượng quản lý và cũng là đối tượng phục vụ. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế nhằm quảng bá rộng rãi các thông tin liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách liên quan đến môi trường đầu tư và các thủ tục liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm, công tác tuyển dụng lao động, thông tin các chính sách hỗ trợ tài chính tạo điều kiện doanh nghiệp dễ tiếp cận với nguồn vốn vay.

2- Xây dựng cơ chế quản lý hiệu quả, thông qua việc thiết lập và xử lý có hiệu quả 4 mối quan hệ: Mối quan hệ chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; mối quan hệ phối hợp với các sở, ngành, địa phương; mối quan hệ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; mối quan hệ trong nội bộ công chức, viên chức của Ban Quản lý Khu kinh tế để thực hiện tốt chức năng cung ứng dịch vụ công cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.

3- Thực thi đầy đủ các chính sách và pháp luật đầu tư do Trung ương quy định, nhất là chính sách về đất đai; đồng thời, đề xuất xây dựng một số cơ chế, chính sách về khuyến khích và ưu đãi đầu tư phù hợp với điều kiện của tỉnh đảm bảo tính khả thi cao, ổn định trong thời gian tương đối dài, tạo được sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

4- Đẩy mạnh vận động và xúc tiến đầu tư với nhiều hình thức đa dạng như tổ chức hội thảo về đầu tư, hợp tác vận động xúc tiến đầu tư qua truyền thông, mạng Internet, tiếp xúc trực tiếp...

5- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại Khu công nghiệp Trà Đa; trong đó, chú trọng phối hợp với Công an các cấp về đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thống nhất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngay từ đầu năm nhằm tránh chồng chéo, không để ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

